



PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG 64 NĂM, DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN NGUYỆN CÔNG HIẾN HẾT MÌNH BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

LÊ HỒNG ANH *

Ra đời trong bão táp cách mạng, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam được Đảng tổ chức và trực tiếp lãnh đạo. Trải qua 64 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ Công an nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng đã góp phần xứng đáng vào những thắng lợi của sự nghiệp cách mạng và kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước thời cơ và thách thức của sự nghiệp đổi mới, lực lượng Công an nhân dân nguyện công hiến hết mình vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và góp phần quan trọng tạo nên những thành quả của công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng.

Sáu mươi tư năm xây dựng, trưởng thành, giành nhiều thắng lợi

Ngay từ những ngày đầu của cuộc đấu tranh cách mạng, Đảng ta tổ chức các đội "Trình sát Việt Minh" là tổ chức tiền thân của Công an nhân dân Việt Nam với trọng trách diệt ác, trừ tà, đấu tranh với bọn gián điệp, chỉ điểm, mật thám của đế quốc và bảo vệ thành quả cách mạng, chính quyền non trẻ. Trung ương Đảng, giữ tuyệt đối an toàn

các sự kiện quan trọng của đất nước, các lễ mít tinh, hội họp của quần chúng ủng hộ chính quyền cách mạng. Trong buổi bình minh của chính quyền mới, với bao khó khăn, gian khổ, vận mệnh đất nước đang "ngàn cân treo sợi tóc", lực lượng còn mỏng, cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện còn thiếu thốn, kinh nghiệm chưa nhiều... song,

* Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an

dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tổ chức công an đã được thống nhất trong cả nước vào ngày 21-1-1946; với bản lĩnh vững vàng và sự giúp đỡ của nhân dân, lực lượng công an đã dũng cảm, mưu trí, kịp thời phát hiện, chủ động đập tan nhiều âm mưu bạo loạn hòng lật đổ Chính phủ ta, điển hình là vụ án Ôn Như Hầu tháng 7-1946 ở Hà Nội, bảo vệ an toàn Nhà nước dân chủ cộng hòa còn non trẻ, viết nên trang sử vàng truyền thống đầu tiên của Công an nhân dân Việt Nam.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, lực lượng Công an nhân dân từng bước trưởng thành, lớn mạnh về tổ chức, cán bộ, đã làm tốt công tác tình báo, nắm chắc tình hình, đánh địch từ xa, phát động "Phong trào phòng gian, bảo mật" và xây dựng cơ sở phá tề, trừ gian, tạo được ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Theo dòng chảy của các giai đoạn cách mạng, các phong trào thi đua đánh địch và diệt bọn tay sai ác ôn đã lần lượt xuất hiện, từ phong trào "Rèn cán chỉnh quân", "Luyện cán lập công", "Diệt tề trừ gian", "Ba không" trong cuộc kháng chiến chống Pháp đến phong trào "Bảo mật phòng gian", "Bảo vệ trị an", "Vì Tổ quốc quyết thắng giặc Mỹ xâm lược" trong kháng chiến chống Mỹ... Sự ra đời của các phong trào trên đã khẳng định tính đúng đắn, kịp thời của các chủ trương, nhiệm vụ bảo vệ cách mạng. Kết quả đạt được từ những phong trào này đã giúp ta phá tề trừ gian ở ngay trong vùng địch kiểm soát, bắt nhiều ổ nhóm gián điệp, biệt kích, tiêu diệt và làm tan rã hàng vạn tên phỉ và tổ chức phỉ ở vùng Tây Bắc, Đông Bắc... góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn cơ quan đầu não kháng chiến, các an toàn khu, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên chiến

thắng lịch sử Điện Biên Phủ chấn động địa cầu.

Để phục vụ cho nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, cách mạng dân tộc, dân chủ ở miền Nam, lực lượng Công an nhân dân đã làm hết sức mình bảo vệ vững chắc miền Bắc, căn cứ địa cách mạng của cả nước. Trong chiến tranh chống gián điệp, biệt kích, với sự mưu trí, sáng tạo, chúng ta đã bắt hầu hết số gián điệp, biệt kích do Mỹ - Diệm tung ra miền Bắc, thu giữ nhiều vũ khí, làm thất bại âm mưu của địch "Xây dựng lực lượng chống cộng sản trong lòng cộng sản", đồng thời ngăn chặn phần lớn âm mưu của bọn phản động lợi dụng tôn giáo cưỡng ép đồng bào di cư vào Nam; góp phần đánh bại chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch, xây dựng miền Bắc vững mạnh, trở thành hậu phương lớn chi viện cho miền Nam.

Ở miền Nam, lực lượng an ninh đã chủ động tổ chức, nắm chắc tình hình, bám dân, bám đất, xây dựng cơ sở đấu tranh trực tiếp với bọn Mỹ, ngụy, đấu tranh làm thất bại hàng loạt chiến dịch tình báo càn quét, đàn áp của địch, như: chiến dịch "Phượng hoàng", quốc sách "Bình định", "Chiêu hồi", thủ đoạn "Tình báo hóa nhân dân"; bảo vệ được các tổ chức và phong trào quần chúng nổi dậy diệt ác phá kìm, bảo vệ an toàn căn cứ địa cách mạng, góp phần tích cực cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau ngày Tổ quốc độc lập, thống nhất, cách mạng Việt Nam đứng trước hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quán triệt quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng và Bác Hồ về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, lực lượng công an đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích cùng toàn dân,

toàn quân đấu tranh làm thất bại kế hoạch hậu chiến, tập trung bóc lột mạng lưới địch cài lại; tập trung giáo dục, cải tạo hàng ngàn đối tượng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và trấn áp, đập tan nhiều âm mưu, hoạt động bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch và bọn phản động; bắt giữ nhiều toán gián điệp, biệt kích, điển hình là chuyên án CM12; đấu tranh có hiệu quả chống các loại tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, đất nước đứng trước thời cơ và thách thức. Các thế lực thù địch ráo riết tiến hành chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn, lật đổ, lợi dụng vấn đề "dân chủ, nhân quyền", tập trung lực lượng, kết hợp trong ngoài, thông qua các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội để tìm cách thâm nhập, tác động vào nội bộ ta, tập hợp lực lượng, hình thành các tổ chức chính trị đối lập; kích động gây rối, bạo loạn nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ chế độ ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân và sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, lực lượng Công an nhân dân phát huy tốt vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đã chủ động phân tích, đánh giá tình hình, tham mưu cho Đảng và Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chiến lược quan trọng, như: Chiến lược an ninh quốc gia, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Luật An ninh quốc gia, Luật Công an nhân dân, Nghị quyết số 40 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác công an trong tình hình mới. Lực lượng công an đã nêu cao tinh thần chủ động, phòng ngừa, tích cực tiến công địch, phát hiện và

đấu tranh ngăn chặn nhiều vụ gây rối, gây bạo loạn lật đổ của kẻ địch tại một số địa bàn trọng điểm, thực hiện đối sách có hiệu quả với các đối tượng; bảo vệ an toàn tuyệt đối Đảng, Nhà nước; chủ động phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa nhiều âm mưu, hoạt động tình báo gián điệp; bảo vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh trong tôn giáo, dân tộc; bảo vệ tuyệt đối an toàn các lễ kỷ niệm lớn của đất nước và các hội nghị quốc tế được tổ chức tại Việt Nam; giải quyết ổn định hàng ngàn vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, ổn định tình hình an ninh nông thôn, không để kẻ địch lợi dụng kích động biểu tình, gây rối. Công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen", tội phạm ma túy, tội phạm tham nhũng, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm lợi dụng công nghệ cao... được triển khai đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Lực lượng công an cũng đã có những đóng góp đáng kể vào việc hoạch định, triển khai Chiến lược phát triển đất nước và Chiến lược đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần kiến tạo môi trường quốc tế có lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong mọi thời kỳ cách mạng, Đảng ủy và lãnh đạo công an các cấp luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng Công an nhân dân cách mạng trong sạch, vững mạnh. Đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trong Công an nhân dân. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tập trung vào việc bồi đắp lý tưởng cộng sản, trau dồi lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng

Hồ Chí Minh, quán triệt nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, chiến sĩ; tổ chức triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, nhất là các phong trào "Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân", "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ", phong trào "Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân" trong thời kỳ mới... Được rèn luyện trong các phong trào thi đua, được tôi luyện trong công tác và chiến đấu, lực lượng công an đã từng bước trưởng thành, lập nên những chiến công, thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh, phục vụ hiệu quả công cuộc xây dựng đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Nhìn lại 64 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng công an đã vượt qua muôn vàn gian nan, thử thách. Sáu mươi tư năm của Công an nhân dân là quá trình tự rèn luyện phấn đấu vươn lên, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng và từng bước hoàn thiện về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật để xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Sáu mươi tư năm là quá trình lực lượng công an gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, dám xả thân vì sự nghiệp của Đảng, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Chính vì vậy, trong cuộc đấu tranh này, hàng trăm tập thể, hàng vạn cá nhân đã nêu tấm gương sáng về lòng

trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ công an đã ngã xuống vì sự bình yên của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Sáu mươi tư năm qua Công an nhân dân đã phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân và các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Với những cơ chế mới, Công an nhân dân đã phối hợp với các ngành xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên mọi miền của Tổ quốc.

Ghi nhận những đóng góp của Công an nhân dân cho sự nghiệp cách mạng của đất nước, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng nhiều huân, huy chương và các phần thưởng cao quý khác cho các tập thể, cá nhân trong lực lượng công an. Những tấm gương anh dũng, những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng đã góp phần tô thắm thêm những trang sử vàng truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam.

Nguyện tiếp tục cống hiến hết mình, góp phần vào sự nghiệp đổi mới, phát triển bền vững đất nước

Thời gian tới, tình hình thế giới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất trắc, khó lường. Nhân loại còn phải đối mặt với những vấn đề an ninh mang tính toàn cầu, như khủng bố quốc tế, vấn đề vũ khí hạt nhân, thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng năng lượng, khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế và các mối uy hiếp an ninh phi truyền thống khác... Những yếu tố này sẽ tác động rất lớn tới an ninh quốc gia của các nước, trong đó có Việt Nam. Các thế lực thù địch không từ bỏ mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo

của Đảng Cộng sản, chế độ xã hội chủ nghĩa, sẽ triệt để khai thác các điều kiện khó khăn của Việt Nam trong quá trình hội nhập để gia tăng các hoạt động "diễn biến hòa bình", bạo loạn, lật đổ đối với nước ta. Chúng sẽ ráo riết tác động, phân hóa, chia rẽ nội bộ hòng làm suy yếu thể chế chính trị, gây áp lực thay đổi lãnh đạo, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Tình hình an ninh xã hội, an ninh trong tôn giáo, dân tộc, nông thôn, đô thị sẽ có những diễn biến phức tạp mới. Hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, tội phạm về môi trường sẽ gia tăng. Quá trình toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng với khoa học - công nghệ phát triển nhanh sẽ tạo ra những cơ hội cho đất nước ta phát triển, song cũng đặt ra rất nhiều nguy cơ, thách thức, nhất là đối với các vấn đề an ninh chính trị nội bộ, an ninh phi truyền thống... Những diễn biến đó sẽ tác động tiêu cực đến sự ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội nước ta.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, đòi hỏi lực lượng công an phải không ngừng đổi mới về nhận thức, tư duy, nghiệp vụ, đổi mới các chủ trương, giải pháp, lề lối và phương pháp làm việc. Trước mắt, tập trung tổng kết việc triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược an ninh quốc gia, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, về Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công an, Chỉ thị số 05 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới. Trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế:

Chủ động ngăn ngừa, không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, khủng bố, không để tập hợp lực lượng hình thành tổ chức chính trị đối lập; phối hợp với các ngành, các cấp từng bước đẩy lùi, làm thất bại âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình", bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; tích cực chủ động phục vụ tốt quá trình hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội đất nước; đồng thời tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy tinh, mạnh, chính quy, hiện đại.

Các cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục chỉ đạo việc tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc công tác bảo vệ an ninh, trật tự có vị trí đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của chế độ, sự ổn định và phát triển đất nước; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để lực lượng công an thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; phát hiện và khắc phục những sơ hở mà kẻ địch, các loại tội phạm có thể lợi dụng để xuyên tạc hòng làm suy yếu vai trò và hoạt động của lực lượng công an; xử lý nghiêm những trường hợp tuyên truyền, xuyên tạc, kích động nhằm chia rẽ nội bộ, làm mất uy tín của lực lượng công an; đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc phối hợp, hỗ trợ các mặt công tác của lực lượng công an.

Xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân là yếu tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đang tích cực chỉ đạo triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng các tổ chức đảng và đội

ngũ cán bộ, đảng viên công an. Các cấp ủy trong Công an nhân dân phát huy vai trò lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện các mặt công tác đối với các đơn vị thuộc quyền: Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh đấu tranh tự phê bình và phê bình, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, trước hết là trong lãnh đạo, chỉ huy và cấp ủy; xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao giác ngộ lý tưởng và đạo đức cách mạng, rèn luyện ý chí chiến đấu, tinh thần cách mạng tiến công và kỷ luật chặt chẽ trong Công an nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ", "Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân" bằng những hình thức phong phú, sáng tạo, thiết thực hơn nữa. Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt, nhất là trình độ chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ, tin học; xây dựng phong cách sống và làm việc văn minh, gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

Từ năm 2005, Đảng và Nhà nước quyết định lấy ngày 19-8 hằng năm là "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Đây là dấu mốc quan trọng tiếp tục khẳng định vai trò to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự đã khẳng định: Nguồn gốc và sức mạnh to lớn làm nên thắng lợi của Công an nhân dân trong suốt quá trình cách mạng 64 năm qua là đường lối xây dựng nền an ninh nhân dân vững chắc; xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, biết dựa vào dân,

phát động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã dạy: Mọi nguồn lực đều ở nơi dân, mọi sức mạnh đều ở nơi dân, nhân dân có nghìn tai, nghìn mắt, "khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn". Vì vậy, trong phạm vi chức năng của mình, lực lượng công an đã chủ động, tích cực giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến lợi ích chính đáng của nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân. Đặc biệt, trong tình hình mới, Công an nhân dân tăng cường công tác vận động quần chúng; đổi mới nội dung, hình thức phát động "Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" để phong trào thực sự đi vào chiều sâu, đông viên được toàn thể các tầng lớp nhân dân tích cực, tự giác tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lược cực kỳ quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng hiện nay.

Phát huy truyền thống 64 năm dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các cấp, các ngành và sự giúp đỡ hết lòng hết sức của nhân dân, lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục có đủ bản lĩnh chính trị, trí tuệ để lập nên những thành tích xuất sắc mới, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ đắc lực công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. □